

7



หนังสือพิมพ์ ล้านนา

สสพ.ของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 45 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ราคา 9 บาท



เปิดสถาบันขงจื้อ

H.E.Zhang Jiujuan เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันขงจื้อ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ หวง หยิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน และแขกกิติมาศักดิ์ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งสถาบันขงจื้อ หน้า 10

ข่าวต่อหน้า 1

มฟล.ตั้งสถาบันขงจื้อ

เมื่อเวลา 10.15 น.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีพิธีเปิดสถาบันขงจื้อขึ้น โดยมี H.E.Zhang Jiujuan เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เดินทางเป็นประธานพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ หวง หยิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแขกกิตติมศักดิ์ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้การต้อนรับ

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวว่ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความยินดีอย่างยิ่งที่รัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้มอบความไว้วางใจให้มีการจัดตั้งสถาบันขงจื้อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ และได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ร่วมดำเนินการในการดำเนินการจัดตั้งสถาบันขงจื้อที่ ม.แม่ฟ้าหลวงในครั้งนี้ นับเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง การดำเนินการจัดตั้งสถาบันขงจื้อจะทำให้คนไทยได้รู้จักภาษาจีนมากขึ้นโดยกว้างขวาง ทั้งยังเป็นการให้คนไทยได้รู้จักวัฒนธรรมของจีนอย่างถ่องแท้ โดยก่อนหน้านี้ ที่จะมีการเปิดสถาบันขงจื้ออย่างเป็นทางการราว 1 ปี ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจำนวน 10 ท่านมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้ดำเนินการในเบื้องต้นในการเปิดสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมของจีน ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอันมากในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทำให้ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปจากประชาชน ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอขอบพระคุณมาตมถึงลีและท่านจาง ชูยจาง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนสามารถเปิดสถาบันขงจื้อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมไปถึงผู้สนับสนุนฝ่ายไทยหลายฝ่ายที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้วยดี ซึ่งเหตุการณ์นี้ทางมหาวิทยาลัยต้องจดจำและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

นายจาง จื่อหวน เอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่า จากการศึกษาที่ประเทศไทยและจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการมากกว่า 30 ปี ได้ส่งเสริมให้ 2 ประเทศมีความสัมพันธ์อันดีในทุกๆด้าน ทั้งด้านการค้าการลงทุน การทหาร ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และในปัจจุบันนั้นภาษาจีนเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมของประชาชนคนไทยเป็นอันมาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชกรุณาศึกษาภาษาจีนอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนคนไทยได้หันมาศึกษาภาษาจีน และด้วยความพยายามของทั้ง 2 ฝ่าย การเปิดสถาบันขงจื้อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้เกิดขึ้นพร้อมกับภายในปีนี้จะมีการเปิดสถาบันขงจื้ออีก 12 แห่งตามลำดับ สุดท้ายขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการเปิดสถาบันขงจื้อในครั้งนี้